

MTTQ THÀNH PHỐ

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

Những năm qua, thành phố Thái Bình luôn chú trọng việc củng cố, xây dựng và phát huy vai trò của MTTQ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông Trần Trọng Phúc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố cho biết: Một trong những kết quả nổi bật của MTTQ trong thời gian qua là tổ chức triển khai có hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" gắn với thực hiện chủ đề năm của thành phố "Chỉnh trang và phát triển đô thị", phong trào thi đua "Dân vận khéo" và việc thực hiện Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh về giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh... Qua đó giúp người dân hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. MTTQ đã triển khai gần 11.000 phiếu khảo sát, lấy ý kiến sự hài lòng của người

dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao tại các xã Vũ Phúc, Vũ Chính, Vũ Lạc, Đông Mỹ, Đông Thọ; có trên 95% số hộ gia đình hài lòng với kết quả xây dựng NTM tại các địa phương. Các hoạt động xây dựng đô thị thông minh được phối hợp thực hiện thường xuyên. Nhiều tuyến phố, khu dân cư được làm mới, sửa chữa, cải tạo đường, vỉa hè đường Phan Bá Vành, Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Quang Trung, Trần Phú, Trần Thái Tông...; nhiều ngõ phố, tuyến phố được nhân dân đóng góp xây dựng, sửa chữa, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng như đường Trần Quang Khải khu vực tổ 2, 3, 5, khu dân cư tổ 5, phường Hoàng Diệu... Công tác vệ sinh đường phố, thu gom rác thải, nước thải có nhiều cải thiện, góp phần giảm thiểu ô

nhiễm môi trường. Đến nay, 100% gia đình sử dụng nước sạch; thành phố Thái Bình được Hiệp hội Các đô thị Việt Nam bình chọn, khen tặng danh hiệu "Đô thị xanh - sạch - đẹp gắn với tăng trưởng xanh" năm thứ ba liên tiếp. Các phong trào thi đua do MTTQ thành phố phát động đã đi vào chiều sâu, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, có sức lan tỏa sâu rộng. Trong đó, MTTQ thành phố và các tổ chức thành viên trên địa bàn thành phố đã tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân,

quỹ "Vì người nghèo" các cấp của thành phố đã huy động được hơn 1,1 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này và các nguồn lực huy động khác, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố, ban vận động quỹ "Vì người nghèo" đã sử dụng để giúp đỡ người nghèo xóa nhà tạm, xây dựng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ vốn sản xuất, khám chữa bệnh, hỗ trợ học tập. Đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 19 nhà đại đoàn kết, trị giá trên 2,5 tỷ đồng; tặng quà, hỗ trợ khó khăn đột xuất, học sinh nghèo, hỗ trợ khám chữa bệnh, phát triển sản xuất trên 600 triệu đồng; hỗ trợ gần 13.300 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, trẻ em nghèo, nạn nhân chất độc da cam... số tiền gần 4,9 tỷ đồng trong dịp Tết Nguyên đán. Đời sống vật chất, tinh thần của



Trao kinh phí hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo.

người dân ngày càng được cải thiện, đến nay tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,59%, hộ cận nghèo còn 1,71%. Thành phố có 396/431 thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa, 90,2% gia đình đạt gia đình văn hóa. Nhiều cơm đại đoàn kết, bữa mang ý nghĩa phát huy truyền thống vừa thắt chặt tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Phát huy hơn nữa vai trò của MTTQ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, MTTQ các cấp trên địa bàn thành phố tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, huy động về cơ sở, góp phần nâng cao năng lực hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

MINH NGUYỄN

Covid-19 Chung tay phòng, chống dịch Covid-19

Kiến Xương

Tổng lực phòng, chống dịch Covid-19

Đến nay, dù chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19), tuy nhiên, với phương châm "chống dịch như chống giặc", huyện Kiến Xương đã chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng, chống.



Phát khẩu trang miễn phí cho công nhân trong các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Kiến Xương.

Huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; thành lập 3 đội phản ứng nhanh với 20 thành viên phụ trách 37 xã, thị trấn và thường trực tại Trung tâm Y tế huyện sẵn sàng xử lý các tình huống khi phát hiện dịch bệnh. Các cấp, các ngành trong huyện đã xây dựng kịch bản tình huống ứng phó với dịch bệnh với các cấp độ khác nhau. Xác định công tác phòng ngừa là quan trọng nhất trong giai đoạn này, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Văn hóa Thông tin, Đài TTTH huyện và hệ thống truyền thanh cơ sở tăng cường thời lượng thông tin, tuyên truyền, khuyến cáo nhân dân các biện pháp phòng, chống với dịch bệnh để người dân hiểu rõ tác hại của dịch bệnh, có biện pháp bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng. Ngoài ra, Trung tâm Y tế huyện, Bệnh viện Đa khoa huyện đã tiến hành kiểm đếm, lập danh sách và chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, cơ sở thuốc, hóa chất, vật tư y tế, sẵn sàng cách ly, thu dung, điều trị khi có bệnh nhân nhiễm bệnh. UBND huyện cũng chỉ đạo các địa phương trên địa bàn huyện dừng các hoạt động lễ hội đầu xuân, tránh tập trung đông người nhằm giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Bà Phạm Thị Thu Thanh, Quyền Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kiến Xương cho biết: Trung tâm đã chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết với các kịch bản phòng, chống dịch;



Các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Kiến Xương chủ động vệ sinh, khử trùng khu vực bếp ăn.

xây dựng khu vực cách ly sẵn sàng thu dung, điều trị nếu có bệnh nhân nhiễm Covid-19; đồng thời, sẵn sàng phối hợp với Bệnh viện Đa khoa huyện huy động các giường bệnh khi có yêu cầu. Ngoài ra, đơn vị chỉ cấp một số bình phun hóa chất, thiết bị bảo hộ và hóa chất khử trùng cho trạm y tế tuyến cơ sở và một số cơ quan, đơn vị cùng với nguồn dự trữ để chủ động phun hóa chất phòng, chống dịch bệnh tại địa bàn. Đối với những địa phương có nguy cơ cao hoặc có bệnh nhân nghi nhiễm sẽ được tăng cường nhân lực và thiết bị y tế... Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp với các địa phương, Công an huyện nắm bắt và thông tin kịp thời người có yếu tố nước ngoài, người Việt Nam sinh sống ở ngoài nước về

thăm thân tại địa bàn để được theo dõi sức khỏe theo quy định. Trên địa bàn huyện Kiến Xương hiện có 336 doanh nghiệp với hơn 17.200 lao động, trong đó nhiều doanh nghiệp trên địa bàn xã Vũ Quý, xã Quang Lịch và thị trấn Thanh Nê có lao động là người nước ngoài, nhất là lao động người Trung Quốc, Đài Loan. Tính đến ngày 4/2, gần 100 lao động người Trung Quốc, Đài Loan và một số quốc gia khác đang làm việc trên địa bàn huyện Kiến Xương đã được Trung tâm Y tế huyện phối hợp thăm khám, tư vấn sức khỏe. Qua thăm khám không phát hiện trường hợp nào có biểu hiện nghi nhiễm Covid-19. Trạm y tế các xã, thị trấn thường xuyên cử cán bộ, nhân viên theo dõi sức khỏe

cho người nước ngoài lao động, công tác tại địa phương trong 14 ngày.

Riêng cụm công nghiệp Vũ Quý hiện có 4 doanh nghiệp Trung Quốc và Đài Loan đang hoạt động. Trong đó, Công ty TNHH Long Hành Thiên Hạ có 30 lao động Trung Quốc và Đài Loan làm việc. Dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 vừa qua, có 15 người của doanh nghiệp này về nước ăn Tết chưa sang, còn lại 15 người ở lại Công ty từ trong năm. Ông Nguyễn Văn Thủy, Chủ tịch UBND xã Vũ Quý nhận mạnh: Ngay sau khi có chỉ đạo của huyện, UBND xã đã phối hợp nắm số lao động nước ngoài tại địa bàn xã, nhất là các lao động từ vùng dịch, đi qua vùng dịch về Việt Nam để theo dõi sức khỏe. Ngoài ra, địa phương cũng yêu cầu các doanh nghiệp tuân thủ khuyến cáo của Bộ Y tế, chỉ đạo cán bộ, công nhân lao động đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn để ngăn ngừa dịch bệnh; tiến hành phun hóa chất khử trùng thiết bị, dây chuyền sản xuất và khu vực xung quanh công ty. Ngoài ra phải bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong các bữa ăn cho công nhân. Mỗi doanh nghiệp phải có phòng cách ly và một số thiết bị y tế điều trị ban đầu. Nếu có trường hợp có triệu chứng ho, sốt, biểu hiện nghi nhiễm Covid-19 phải báo cho cơ quan chức năng và tiến hành cách ly ngay...

Chung tay phòng, chống dịch Covid-19, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kiến Xương đã ban hành các văn bản chỉ đạo các trường học tích cực tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh. Ông Hoàng Tiến Mạnh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện thông tin: Từ ngày 3/2, hơn 37.000 học sinh bậc mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn huyện được nghỉ học. Phòng đã chuyển khẩu trang miễn phí về các cơ sở giáo dục để phát cho gần 3.000 cán bộ, giáo viên, đạt 100%. Để bảo đảm sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, học sinh, đơn vị còn chỉ đạo trong thời gian học sinh nghỉ học, các cơ sở giáo dục huy động giáo viên tiến hành vệ sinh lớp học, nhà bếp, khu vui chơi, đồ dùng học tập và tiến hành phun thuốc khử trùng quanh khu vực nhà trường...

Với những giải pháp đồng bộ, quyết liệt cùng sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và toàn dân, huyện Kiến Xương quyết tâm phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả sự lây lan của dịch Covid-19.

TÁT ĐẠT

TUỔI TRẺ THÁI BÌNH

Chung tay phòng, chống dịch bệnh

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19), những ngày qua, tuổi trẻ toàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chung tay cùng cộng đồng phòng, chống dịch bệnh.

Trong những ngày này, các hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19 được các cấp bộ đoàn chia sẻ rộng rãi trên website của Tỉnh đoàn, fanpage của các cấp bộ đoàn, các địa điểm nhiều người qua lại... Giữa lúc khó khăn nhất, hình ảnh các ban trẻ tặng khẩu trang y tế, cung cấp nước rửa tay miễn phí hay tẩy chay những thông tin sai sự thật, thất thiệt về dịch bệnh, kêu gọi mọi người bình tĩnh, tránh hoang mang đã góp phần vào công tác tuyên truyền phòng ngừa sự lan truyền của dịch bệnh. Trong bối cảnh như vậy, việc tặng khẩu trang thi những hình ảnh đẹp, đáng được tôn vinh này đã tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội, góp phần hạn chế sự lây lan của dịch bệnh và nâng cao ý thức phòng, chống của người dân. Trên quy mô cấp tỉnh, trong sáng ngày 6/2, Tỉnh đoàn Thái Bình phối hợp với Báo Thái Bình và một số đơn vị tài trợ phát miễn phí 6.500 khẩu trang cho người dân trên địa bàn thành phố Thái Bình. Chị Nguyễn Thị Thơm, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Việc phát khẩu trang miễn phí là một trong những hoạt động của tổ chức đoàn nhằm chung tay phòng, chống dịch Covid-19. Bên cạnh việc phát khẩu trang và nước rửa tay, phối hợp làm công tác vệ sinh môi trường, phun thuốc tiêu độc, khử trùng,

chúng tôi còn tuyên truyền đến thanh thiếu nhi và nhân dân các biện pháp, kỹ năng phòng, chống dịch bệnh. Để tránh gây hoang mang, lo lắng cho người dân và thanh thiếu nhi, các cấp bộ đoàn thường xuyên tuyên truyền, chia sẻ các thông tin chính thức về tình hình dịch bệnh trên trang fanpage của các cấp bộ đoàn. Là một trong những đơn vị tiên phong trong việc hỗ trợ nhân dân phòng, chống dịch bệnh, ngay từ những ngày đầu, Huyện đoàn Tiên Hải đã thực hiện tuyên truyền và triển khai phát khẩu trang miễn phí cho thanh thiếu nhi và nhân dân. Anh Trần Văn Linh, Bí thư Huyện đoàn Tiên Hải chia sẻ: Tại các điểm tập trung đông người như khu vực trung tâm văn hóa huyện, trung tâm hành chính công huyện, các chợ... đều có các nhóm đoàn viên thanh niên tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, phát khẩu trang, nước sát khuẩn miễn phí và nhắc nhở, hướng dẫn người dân sử dụng đúng cách để đạt hiệu quả cao nhất. Bên cạnh đó, một số cơ sở đoàn đã tổ chức các hoạt động tình nguyện: tổ chức vệ sinh, khử trùng tại các trường học, các chợ... Với sự vào cuộc tích cực của tổ chức đoàn, nhiều đơn vị, tổ chức xã hội đã cùng vào cuộc để chung tay đẩy lùi dịch Covid-19. Anh Hoàng Bá

Hải, Hội đồng niên 1982 Thái Bình cho biết: Qua sự kết nối của tổ chức đoàn thanh niên, chúng tôi đã đóng góp kinh phí để mua khẩu trang tặng người dân, chúng tôi cũng kết hợp với các cấp bộ đoàn tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh. Ngoài khẩu trang y tế, chúng tôi cũng tặng khẩu trang vải bảo đảm tiêu chuẩn cho mọi người. Điều này sẽ giúp giảm rác thải ra môi trường. Ông Nguyễn Hữu Khắc, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình cho biết: Được nhận khẩu trang miễn phí do tổ chức đoàn trao tặng, chúng tôi bớt lo lắng phần nào. Có thanh niên hướng dẫn tôi mới biết là mình đã từng rất nhiều lần đeo khẩu trang không đúng cách, đây là nguy cơ nhiễm bệnh.

Phong trào tặng khẩu trang, nước rửa tay, phát tờ rơi, treo panô tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 được triển khai đến tận đơn vị thanh niên các xã, phường, thị trấn, các chi đoàn thanh niên. Đến nay, dù chưa thống kê đầy đủ, nhưng hầu như ngày nào việc làm ý nghĩa này cũng diễn ra. Trong ý thức chung nhằm phòng tránh lây nhiễm dịch bệnh, bảo vệ an toàn cho cộng đồng, những hành động đẹp của các ban trẻ đang được lan tỏa mạnh mẽ, tạo niềm tin cho mọi người trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

KUÂN PHƯƠNG



Đoàn viên thanh niên phát khẩu trang miễn phí và hướng dẫn người dân đeo khẩu trang đúng cách.